

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	
๑. ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องการขออนุมัติโครงการจัดตั้งวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
สภามหาวิทยาลัย รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การขออนุมัติโครงการจัดตั้งวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม โดยมีข้อเสนอแนะ	
๑. คณะกรรมการมีข้อสังเกตและเสนอแนะต่อการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้	
ข้อ ๑ วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมต้องเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานจริง	วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ในรายวิชาต่างๆ เช่น ระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการสถานพยาบาล และรายวิชาการจัดการสารสนเทศและข้อมูลสุขภาพและรายวิชาการปฐมพยาบาลการตรวจประเมินและบำบัดโรค และการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ข้อ ๓ ประเด็นเรื่องการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลควรพิจารณาถึงความจำเป็นและระเบียบที่รองรับ	วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม เป็นส่วนราชการหนึ่งของคณะสาธารณสุขศาสตร์(อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย)
ข้อ ๕ ควรมีความระมัดระวังและมีความละเอียดรอบคอบในการบริหารจัดการเรื่องบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า	การจัดการเรื่องบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า คลินิกได้ลงนามบันทึกการให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อตกลงเลขที่ ๖๔/B/๐๐๑๘๓ โดย... ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๔ และท่านอธิการบดี
ข้อ ๙ การบริหารจัดการโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ควรเพิ่มให้มีบริการกับบุคลากรสายสนับสนุนด้วย	วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม มีแผนดำเนินการจัดในการให้การรักษาและส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาจัดให้ความรู้ และกิจกรรม เช่น คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันและดูแลนักศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	(ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์) ให้นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า, และยังไม่ขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า บุคลากร และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งวางแผนการประสานงานกับหน่วยบริการประกันสังคม, บริษัทประกันกลุ่ม เพื่อรองรับการรักษาและเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้นักพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาล
๒. ควรพิจารณาการเขียนวัตถุประสงค์ที่มุ่งเรื่องของการหารายได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา กิจกรรมที่ดำเนินการควรเป็นห้องฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา	วัตถุประสงค์หลักของวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม คือการดูแล ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการให้บริการที่ดี และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปัจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๔ คน ฝึกสหกิจศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาได้รู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพงานสาธารณสุขในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นการเตรียมพร้อมด้านการประกอบอาชีพ บนฐานความรู้เชิงประจักษ์ ฝึกทักษะการประเมินสถานการณ์สุขภาพ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และ ดำเนินการวางแผนพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
๓. โครงสร้างการบริหารงานควรมีคณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้กำกับดูแล เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้คณะทำงาน	วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม มีโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ๑๗๒๐/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม ประกอบไปด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการศูนย์สำนัก หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและรายได้ เป็นกรรมการ และ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไข ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้คณะทำงาน

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
<p>๔. เรื่องการคำนวณจุดคุ้มทุนและการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน ยังมีความคลาดเคลื่อน จำนวนผู้ใช้บริการน่าจะมากกว่า ๓,๕๐๐ คน ซึ่งควรรวมจำนวนอาจารย์และพนักงานด้วย การคำนวณต้นทุนต้องรวมต้นทุนคงที่และการคำนวณค่าใช้จ่ายควรมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่ค่าเสียโอกาสด้วย</p>	<p>การคำนวณจุดคุ้มทุนได้คำนวณจากงบประมาณจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเพียงอย่างเดียว โดยคำนวณจากเป้าหมายนักศึกษาชั้นทะเบียน ๒,๕๐๐ คน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งในปัจจุบันมีรายได้จากผู้ป่วยจ่ายเงินสดในรับบริการทุกวันโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะคาดการณ์ว่าถ้าได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกจะเพิ่มรายได้ให้กับคลินิกต่อไป ในอนาคตจะย้ายไปอยู่บริเวณที่เหมาะสมต่อไป และรณรงค์ให้นักศึกษาสมัครบัตรทองเพิ่มขึ้น</p>
<p>๕. ควรบริหารจัดการวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมให้เกิดประโยชน์ในการเป็นห้องปฏิบัติการของนักศึกษาอย่างแท้จริง</p>	<p>วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ในรายวิชาการระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการสถานพยาบาล และ รายวิชาการจัดการสารสนเทศ และข้อมูลสุขภาพและ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฝึกสหกิจศึกษา จำนวน ๔ คน เป็นระยะเวลา ๔ เดือน</p>
<p>๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับรู้เรื่องการเปิดบริการคลินิกเวชกรรมภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์โดยการแจ้งเวียนบันทึกข้อความไปยังทุกหน่วยงาน และติดป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้ามหาวิทยาลัย บริเวณทางเข้า และสนามบาสเกตบอล จัดทำสื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ และ Facebook เพื่อส่งข่าวสารกิจกรรมต่างๆของคลินิกให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรับรู้เกี่ยวกับการบริการของวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม</p>
<p>๗. ควรดำเนินการเรื่องการเปิดนัดหมายหมอเฉพาะทางที่มาประจำคลินิกอย่างเป็นระบบ ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>มีการจัดการนัดหมายผู้มาใช้บริการเพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง โดยการจัดทำตารางนัดที่คลินิก และมีการออกบัตรนัดหมายให้กับผู้ใช้บริการทุกครั้ง</p>
<p>๘. การมุ่งไปข้างหน้าควรใช้สถานที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพัฒนาใหม่เพื่อให้บุคคลภายนอกเห็นได้เด่นชัด และเปิดให้บริการสาธารณะ เพื่อประชาชนจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยได้</p>	<p>วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม มีแผนย้ายสถานที่ไปยังบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพัฒนาใหม่ เมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ แต่ในระหว่างนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอกด้วยการ แจกโบรชัวร์ แผ่นพับ การใช้สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ ให้กับประชาชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย</p>

๒. ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การนำเสนอเรื่องการขออนุมัติงบประมาณให้กองทุนพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พิชญณี เชิงศิริ ไชยยะ ผู้ช่วยอธิการบดี	
มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
สภามหาวิทยาลัย รับทราบ รายงานเรื่องการขออนุมัติงบประมาณให้กองทุนพัฒนานักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะ	
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและเสนอแนะต่อการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้	
๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเรื่องการสนับสนุนทุนในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา และเรื่องนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เพื่อให้บุคคลที่บริจาคทุนได้รับทราบ	มหาวิทยาลัยเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ และนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
๒. ควรพิจารณาข้อเสนอแนะเรื่องกองทุนเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ควรดำเนินการให้เกิดกองทุนเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ อาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนสำหรับรับบริจาคแล้วนำเงินมาช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา	กองทุนพัฒนานักศึกษาจะได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาวไลยอลงกรณ์ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับรับบริจาค แล้วนำเงินไปช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยกองทุนนี้เป็นการรวมกองทุนที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน จึงจำเป็นต้องศึกษากฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดและรอบคอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. มหาวิทยาลัยจะต้องมีหน่วยงานเกี่ยวกับศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง มีการติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รวบรวมข้อมูลความสำเร็จของศิษย์เก่า เพื่อจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ หรือจัดทำหนังสือทำเนียบ ศิษย์เก่า จะเป็นช่องทางช่วยสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าได้	กองทุนพัฒนานักศึกษาจะเป็นหน่วยงานกลางที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่า และเป็นศูนย์กลางการประสานงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและระหว่างดำเนินการ
๔. ควรมีชมรมสำหรับบุคคลที่ได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอดีต โดยมีอธิการบดีเป็นศูนย์กลาง มีการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยและเปิดรับบริจาคทุนการศึกษา จะเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ มีเพียงทำเนียบผู้ที่ได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย และทำเนียบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอดีต

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
<p>๕. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมที่เชิญศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมาร่วมกิจกรรม เพื่อรับรู้ความสำเร็จของศิษย์เก่า ศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษาที่ได้รับรางวัล และเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ที่ดีที่จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ ได้</p>	<p>เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าด้านการประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมนำร่อง โดยขอความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมให้ประสานงานต่อไปยังเพื่อน ๆ ในการสื่อสารสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยในโอกาสอันสำคัญของมหาวิทยาลัย เป็นต้น</p> <p>การตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ๔.๖๘ ระดับมากที่สุด ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ และกิจกรรมรูปแบบอื่นอีกต่อไป</p>
<p>การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p>	
<p>๓. ระเบียบวาระที่ ๔.๓ รายงานสรุปการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ต้นศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ</p>	
มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
<p>สภามหาวิทยาลัย รับทราบ รายงานสรุปการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีข้อเสนอแนะ</p>	
<p>๑. การรับสมัครคนทำงานควรลงพื้นที่อำเภอ หรือท้องถิ่น เพื่อจะมีข้อมูลคนว่างงานที่ถูกต้องและควรเข้าถึงครบทุกตำบล</p>	<p>๑. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยการนำของรองอธิการบดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ และ ผศ.ปิยะ สงวนสิน เข้าพบหน่วยงานจังหวัดพื้นที่ ดำเนินการ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๓ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เข้าพบจัดหางานจังหวัดปทุมธานี</li> <li>- วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้าพบจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</li> <li>- วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เข้าพบจัดหางานจังหวัดสระแก้ว</li> </ul>

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
๒. มหาวิทยาลัยควรกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผลงาน ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ อว. สร้างงาน ให้มีความชัดเจน	๒. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดคุณภาพของผลงานตามข้อกำหนดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ซึ่งกำหนดโดยกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระยะที่ ๓
๓. ควรออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ลงพื้นที่ และร่วมดำเนินโครงการกับมหาวิทยาลัย จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่เกิดประโยชน์กับนักศึกษา	๓. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จะดำเนินการแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยในข้อกำหนดนี้ต่อไป
๔. ระเบียบวาระที่ ๕.๙-๕.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
ระเบียบวาระที่ ๕.๙ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔	
มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะ	
๑. การเพิ่มจำนวนหน่วยกิตควรพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสม	ทางสาขาวิชามีทบทวนแล้วลงความเห็นให้คงเดิม เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงดังกล่าวนี้มีการจัดการเรียน ๒ แผนการเรียนคือ แผนการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และแผนการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนแล้วตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. ควรสอบทานรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรและปรับแก้ให้ถูกต้อง	ทางสาขาวิชาได้สอบทานรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรและปรับแก้ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
๓. ควรแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะมุ่งเน้นด้านใด	ทางสาขาวิชามีทบทวนถึงอัตลักษณ์ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าจะมุ่งเน้นเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนางาน และเป็นนวัตกรรมกระบวนการในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในโลกดิจิทัล

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตควรเป็นหลักสูตรเพื่อท้องถิ่น ควรปรับปรุงการเขียนปรัชญา วัตถุประสงค์ คำอธิบายรายวิชา และการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นท้องถิ่นให้คมชัด	ทางสาขาวิชามีทบทวนและดำเนินการปรับปรุงการเขียนปรัชญา วัตถุประสงค์ คำอธิบายรายวิชา และการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นท้องถิ่นให้คมชัดเรียบร้อยแล้ว
๕. คณะกรรมการมีข้อสังเกตรายวิชาที่มีคำว่า “การปกครองท้องถิ่น” ควรเปลี่ยนเป็น “การบริหารท้องถิ่น” เนื่องจากในปัจจุบันท้องถิ่นไม่มีอำนาจเกี่ยวกับการปกครอง แต่มีอำนาจในการจัดบริการสาธารณะ ควรปรับปรุงรายวิชาให้มีความเหมาะสม และตรวจสอบการใช้คำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง	ทางสาขาวิชามีทบทวนรายวิชาดังกล่าวแล้วมีลงความเห็นให้คงเดิม เนื่องจากชื่อรายวิชาสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นได้ชัดเจนถึงการเรียนการสอน เกี่ยวกับ “การปกครองท้องถิ่น” ว่าเป็นสิ่งที่นักรัฐประศาสนศาสตร์จำเป็นต้องรู้ และเข้าใจความเป็นมา จนมาถึง “การบริหารท้องถิ่น”
๖. ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นเรื่องคุณธรรม จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพของนักศึกษา	ทางสาขาวิชามีทบทวนเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นเรื่องคุณธรรม จะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพของนักศึกษา หลักสูตรให้นี้มีวิชาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นคุณธรรมแล้ว อาทิ ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสิทธิมนุษยชนฯ และสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ ตามความเหมาะสม
๗. รายวิชากฎหมาย ควรต่อท้ายด้วยคำว่า “สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์” เพื่อให้เห็นลักษณะความแตกต่างในการเรียน	ทางสาขาวิชามีทบทวนรายวิชาดังกล่าวแล้วมีลงความเห็นให้คงเดิม เนื่องจากเมื่อบัณฑิตจะนำวุฒิไปสมัครข้าราชการตำรวจหรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปใช้ได้โดยหมดข้อสงสัย
๘. หลักสูตรควรเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) และทักษะด้านการจัดการชุมชน (Community Management) การมีส่วนร่วมกับชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน	ทางสาขาวิชามีทบทวนเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) และทักษะด้านการจัดการชุมชน (Community Management) การมีส่วนร่วมกับชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน โดยดำเนินการสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ และจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
๙. ควรจัดให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานที่อำเภอ หรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่น นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบราชการจากการปฏิบัติงานจริง	โดยปกติที่ปฏิบัติมาของหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาโดยการให้นักศึกษาเลือกสถานที่ที่ต้องการจะฝึกงานได้ตามความต้องการของนักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ นักศึกษาจะเลือกสถานที่ฝึกงานเป็นหน่วยงานของรัฐมากถึง ร้อยละ ๙๕ และหน่วยงานเอกชน ร้อยละ ๕ นักศึกษาจะเลือกหน่วยงานในพื้นที่ให้บริการของ

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	มหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ การปฏิบัติรูปแบบนี้ปฏิบัติมาเป็นเวลามากกว่า ๑๕ ปี และได้รับการตอบรับจากหน่วยงานด้วยดี และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วก็จะได้งานจากสถานที่ฝึกงานนั้นด้วย
๑๐. ควรหาวิธีการที่จะรับนักศึกษาให้ได้จำนวนผู้เรียนตามแผนการรับ	ทางหลักสูตรฯ มีการดำเนินการติดต่อกันเป็นปีที่ ๕ เกี่ยวกับวิธีการจะรับนักศึกษาให้ได้จำนวนผู้เรียนตามแผนการรับ โดยเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกลงพื้นที่ตามโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้หลักสูตรเป็นที่รู้จัก และแนะนำ เชิญชวนให้มาเรียน ทั้งโรงเรียนในและนอกพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปทางไปรษณีย์สำหรับโรงเรียนพื้นที่ไกล ซึ่งการดำเนินการโดยรูปแบบดังกล่าวส่งผลทำให้ทางหลักสูตรได้นักศึกษามาเรียนตามแผนการรับทุกปีตั้งแต่มีการดำเนินการมา
<b>ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔</b>	
มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะ	
๑. ควรตรวจสอบรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (๗ หน่วยกิต) เพื่อจัดรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร	หลักสูตรได้ดำเนินการปรับแก้ไขหน่วยกิตของรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนตามคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยแล้ว
๒. การพิจารณาปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาในแต่ละรายวิชา ควรให้สอดคล้องกับจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	หลักสูตรได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมตามคำแนะนำของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โดยการเพิ่มเติมคำอธิบายด้านการฝึกปฏิบัติการภาคสนามและการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรนั้น โดยมีนัยสำคัญที่จะให้ผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
๓. ในภาคการศึกษาสุดท้าย (ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒) แผนการเรียนมีจำนวนหน่วยกิตน้อย (๕ หรือ ๖ หน่วยกิต) เป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้สำเร็จการศึกษาโดยใช้เวลาเรียน ๓ ปีครึ่ง	นการ จัดแผนการศึกษาใน มคอ.๒ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำเสนอต่อ อว. นั้นหลักสูตรได้นำเสนอการวางแผนการศึกษาเต็มรูปแบบจำนวน ๔ ปี แต่นักศึกษาที่เรียนครบได้หน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้สามารถที่จะจบการศึกษา ก่อน ๔ ปีหรือภายใน ๓ ปีครึ่งได้



ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔	
มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะ	
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรเพิ่มเรื่องการพัฒนา อาหารไทยไปสู่ ครัวโลก	ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยเพิ่มเติม ในวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๓.๒ ดังนี้ ๑.๓.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองและ วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาอาหารไทยไปสู่ครัวโลกและดำรงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมภูมิปัญญาอันดีงามของไทย